

Đạo Luật Mỗi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA, Every Student Succeeds Act) tại Washington

[Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh]



ESSA là gì?

Vào năm 2015, Quốc Hội đã thông qua Đạo Luật Mỗi Học Sinh Đều Thành Công, thay thế cho Đạo Luật Không Có Trẻ Em Bị Bỏ Rơi. Đạo luật này nhằm mục đích làm sáng tỏ sự chênh lệch trong kết quả học tập giữa nhiều nhóm học sinh tồn tại trong các trường học của chúng ta. Tại OSPI, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều bên liên quan để soạn thảo Kế Hoạch Hợp Nhất ESSA, đã được trình lên Bộ Giáo Dục liên bang vào ngày 18 tháng 09 năm 2017.

Điều gì sẽ thay đổi với ESSA?

Thay đổi then chốt là chúng ta sẽ có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các trường đang gặp khó khăn. Trước đây, nhiều ngôi trường gặp khó khăn bị giới hạn cách thức sử dụng nguồn lực của mình để cải thiện tình hình. Giờ đây, nhiều trường đã linh hoạt hơn trong việc triển khai các chiến lược dựa trên dẫn chứng được thiết kế để giúp họ cải thiện kết quả học tập trên phạm vi toàn trường cũng như giúp đỡ các nhóm học sinh cụ thể cần thêm sự hỗ trợ để thành công.

Những gì sẽ được giữ nguyên?

Như hệ thống hiện tại, ESSA yêu cầu các học sinh thực hiện bài đánh giá tiểu bang từ lớp 3–8, và thực hiện lại khi vào lớp 10. Các tiểu bang cũng bắt buộc phải sử dụng các tiêu chuẩn nội dung học thuật mang tính thử thách.

ESSA sẽ thu hẹp sự chênh lệch bằng cách nào?

Kế hoạch ESSA của Washington đề ra nhiều sáng kiến nhằm thu hút và giữ lại các nhà giáo dục hiệu quả, đặc biệt đối với các học sinh da màu và các học sinh trong gia đình có thu nhập thấp, những học sinh thường được giảng dạy bởi các giáo viên chưa có kinh nghiệm hoặc những người phải giảng dạy các môn mà họ không được đào tạo. Bên cạnh đó, với ESSA, chúng tôi sẽ xác định thêm nhiều trường có sự chênh lệch lớn trong kết quả học tập giữa các nhóm học sinh. Sự xác định đi kèm với hoạt động gây quỹ có mục tiêu và các hình thức hỗ trợ khác để giúp giảm thiểu và cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn các chênh lệch này.

Hệ thống chuyên trách của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào?

ESSA cho phép OSPI viết lại hệ thống chuyên trách liên bang của Washington. Bảng chỉ số mới của chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc vào các bài đánh giá tiểu bang làm công cụ đánh giá nhà trường, đồng thời, khiến các trường có trách nhiệm về sự phát triển của học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tiến độ Người Học Anh Ngữ và các chỉ số môi trường học đường. Bảng chỉ số mới sẽ có sẵn dành cho phụ huynh và gia đình vào Mùa Xuân năm 2018



tất cả các học sinh được nhận dịch vụ theo Mục I, Phần A của ESSA

Để Biết Thêm Thông Tin

- [Kế Hoạch Hợp Nhất ESSA của OSPI](#)
- [Tóm Tắt Kế Hoạch Hợp Nhất](#)
- [Trang web ESSA của OSPI](#)
- [Thông Cáo Báo Chí OSPI](#)
- [Toàn văn Đạo Luật Mỗi Học Sinh Đều Thành Công](#)

Thông tin liên hệ

Michaela Miller, Ed.D., NBCT
Phó Tổng Giám Đốc Học Khu
360-725-6343
michaela.miller@k12.wa.us

Gayle Pauley

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Học Khu
360-725-6170
gayle.pauley@k12.wa.us